

บทที่ 3 วิธีการศึกษา

ในการศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นต่อการชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลของโรงงานน้ำตาลในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความคิดเห็นต่อการชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลของโรงงานน้ำตาล และเพื่อศึกษาปัญหาในการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลของโรงงานน้ำตาล โดยมีวิธีการศึกษาในเรื่องขอบเขตการศึกษา ข้อมูลและแหล่งข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูล ระยะเวลาในการดำเนินการศึกษา และระยะเวลาในการเก็บข้อมูล ดังนี้

ขอบเขตการศึกษา

ขอบเขตเนื้อหา

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เป็นการศึกษาถึงความคิดเห็นต่อการชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลของโรงงานน้ำตาล ในประเทศไทย โดยมีขอบเขตเนื้อหา ดังนี้

1. ความคิดเห็นต่อการชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลของ โรงงานน้ำตาลในเรื่อง ดังนี้

(ก) ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการชำระภาษีเงินได้นิติบุคคล

(ข) ด้านเกณฑ์ปฏิบัติที่ใช้ในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อชำระภาษีเงินได้นิติบุคคล รวมถึงอัตราภาษีเงิน ได้นิติบุคคล และการคำนวณเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม

(ค) ด้านขั้นตอนการชำระภาษีเงินได้นิติบุคคล และกำหนดระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล

2. ปัญหาต่อการชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลของ โรงงานน้ำตาล ในประเทศไทย

ขอบเขตประชากร

ประชากรในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ คือ ผู้บริหารโรงงานน้ำตาลในประเทศไทย ในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งผู้จัดการแผนกบัญชี โดยการศึกษาค้นคว้านี้เก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรทั้งหมด โดยใช้แบบสอบถามตำแหน่งละ 1 ฉบับ จากโรงงานน้ำตาลในประเทศไทย จำนวน 46 โรงงาน รวม 92 ฉบับ

ข้อมูลและแหล่งข้อมูล

ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามผู้บริหารและผู้จัดการแผนกบัญชีโรงงานน้ำตาลทั่วประเทศไทยจำนวน 46 บริษัท รวมทั้งสิ้น 92 คน

ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยสืบค้นข้อมูลจากหนังสือ เอกสารตีพิมพ์เผยแพร่ ตำราวิชาการ บทความจากรัฐบาลและเอกชน และ Web site ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อรวบรวมข้อมูลจากประชากรทั้งหมด โดยใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้บริหารโรงงานน้ำตาล ซึ่งแบบสอบถามแบ่งเป็น 4 ส่วนคือ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม

1.1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบไปด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน และความสัมพันธ์กับกิจการ

1.2 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับบริษัท ประกอบไปด้วย ธุรกิจที่ประกอบการ ทุนจดทะเบียน ระยะเวลาการจัดตั้ง รายได้ รอบบัญชี ภาษีที่ชำระ และการจัดทำบัญชี

ส่วนที่ 2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการชำระภาษีเงินได้นิติบุคคล ประกอบด้วยความรู้ความเข้าใจของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อการชำระภาษีเงินได้นิติบุคคล

ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นต่อการชำระภาษีเงินได้นิติบุคคล ประกอบด้วยความเห็นต่อการชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลในด้าน กฎหมายและเกณฑ์ในการคำนวณภาษี และด้านขั้นตอนในการชำระภาษี

โดยแบบสอบถามส่วนที่ 3 เป็นคำถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแนวทางของ ลิเคิท์ (Likert)¹² ลักษณะคำถามประกอบด้วยข้อความที่เป็นการให้ความคิดเห็นในแต่ละด้าน โดยแต่ละคำถามมีคำตอบให้เลือก 5 ระดับ คือ

Copyright © by Chiang Mai University
All rights reserved

¹² กุลทลี เวชสาร. 2545. การวิจัยการตลาด. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ. โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, หน้า 9.

ระดับความคิดเห็น	คะแนน
เห็นด้วยมากที่สุด	5
เห็นด้วย	4
เฉย ๆ	3
ไม่เห็นด้วย	2
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง	1

ส่วนที่ 4 ปัญหาในการชำระภาษีเงินได้นิติบุคคล ประกอบด้วยปัญหาในการคำนวณ รายได้ รายจ่าย ปัญหาการนำประมวลรัษฎากรมาใช้ การยื่นแบบแสดงรายการ การกรอกแบบแสดง รายการ การบริการของเจ้าหน้าที่ การรับรู้ข่าวสาร และการชำระเบี้ยปรับเงินเพิ่ม

การวิเคราะห์ข้อมูล

ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถาม นำมาวิเคราะห์โดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean)

คะแนนเฉลี่ยที่ได้จากแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ในส่วน ที่ 3 ของแบบสอบถาม นำมาแปลความหมายตามเกณฑ์ดังนี้

ค่าเฉลี่ย	ระดับความคิดเห็น
4.50-5.00	เห็นด้วยมากที่สุด
3.50-4.49	เห็นด้วย
2.50-3.49	เฉย ๆ
1.50-2.49	ไม่เห็นด้วย
1.00-1.49	ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ระยะเวลาในการดำเนินการศึกษา

ระยะเวลาในการดำเนินการศึกษาใช้เวลา 10 เดือน ระหว่างเดือน มิถุนายน 2546 ถึง เดือนมีนาคม 2547

ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล

ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลใช้เวลา 30 วัน ตั้งแต่ 1 – 31 ธันวาคม 2546